

Số: 385 /BC-UBND

Nam Đông, ngày 13 tháng 12 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI**

Thực hiện Báo cáo số 31/BC-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với các địa phương để kiểm tra, xử lý và xin Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI với các nội dung cụ thể như sau:

*1. Cử tri thị trấn Khe Tre kiến nghị: Đề nghị huyện cho chủ trương tăng số chuyến vận chuyển rác thải ở thị trấn (1 chuyến/ngày) và mở rộng mô hình thu gom rác tại các tuyến đường trong khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường.*

Căn cứ Đề án 08/ĐA-UBND ngày 21/11/2012 của UBND huyện về thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020; UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu, lựa chọn đơn vị thực hiện công tác vận chuyển và xử lý chôn lấp rác sinh hoạt năm 2018-2019 (từ 01/02/2018-31/12/2019) do đơn vị là Công ty TNHH MTV Môi trường Nam Đông thực hiện với tần suất 02 ngày/lượt.

Cử tri đề xuất thực hiện vận chuyển rác thải ở Thị trấn Khe Tre 01 chuyến/01 ngày, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và địa phương để tiến hành kiểm tra, đánh giá việc phát sinh/thu gom rác sinh hoạt thực tế để đề xuất thực hiện tần suất thu gom hợp lý trong năm 2020.

Việc cử tri đề xuất mở rộng mô hình thu gom rác tại các tuyến đường trong khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường: Việc thu gom rác được thực hiện bằng xe chuyên dùng trên cơ sở các địa phương đã bố trí các thùng rác (dung tích 240l, 660l) tại các trục đường giao thông, khu dân cư tập trung để người dân thuận tiện bỏ rác vào thùng và thuận lợi cho xe vào thu gom. Hiện nay, khoảng cách giữa các tuyến đường trong khu dân cư đến các điểm tập trung thu gom rác không lớn nên trước mắt đề nghị địa phương vận động người dân bỏ rác tại các điểm thu gom công cộng đã được địa phương bố trí phù hợp với khoảng cách/vị trí được thông qua trong khu dân cư.

*2. Cử tri xã Hương Phú kiến nghị: Hiện nay việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân thực hiện quá chậm. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo quyền lợi cho người dân theo quy định của pháp luật.*

Tính đến ngày 30/11/2019 xã Hương Phú đã cấp mới được 2.069 GCNQSDĐ với diện tích 3.586,06 ha, đạt tỷ lệ 91,65% diện tích cần cấp; đã cấp đổi được 192/1.096 GCNQSDĐ đạt tỷ lệ 17,52% số GCNQSDĐ cần cấp đổi.

Qua rà soát, tại xã Hương Phú có số hồ sơ còn tồn đọng cần cấp mới và cấp đổi là 1.432 hồ sơ. Trong đó: Hồ sơ tại UBND xã: 698 hồ sơ; Hồ sơ ở đơn vị tự

vấn: 681 hồ sơ; Hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã giải quyết, cấp giấy chứng nhận chưa bàn giao cho người dân: 53 GCN (do nợ ngân hàng và người dân chưa đến nhận đang tiếp tục làm thông báo trả thế).

\* Nguyên nhân còn tồn hồ sơ chưa lập thủ tục cấp GCN: Do đơn vị tư vấn chưa bàn giao hồ sơ còn thiếu cho UBND xã để rà soát, xét duyệt và lập thủ tục cấp đổi GCNQSDĐ. UBND xã chưa xác định nguồn gốc sử dụng đất để chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai rà soát, đối chiếu hồ sơ cấp mới, cấp đổi GCNQSDĐ; Một số trường hợp diện tích tăng lớn, đo gộp, đo tách thửa nên phải tiến hành rà soát, xét duyệt trước khi lập thủ tục cấp GCNQSDĐ. Hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính để được cấp GCN theo quy định. Một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp thuộc diện vùng bán ngập lòng hồ Tả Trạch chưa lập thủ tục cấp GCNQSDĐ do không có hồ sơ để xem xét đã được đền bù hay chưa (UBND huyện đã có Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 09/7/2019 xin ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường nhưng chưa có văn bản trả lời).

\* Giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian đến: Đề nghị UBND xã tăng cường làm việc với đơn vị tư vấn để bàn giao hồ sơ còn thiếu để xét duyệt, chuyển Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lập thủ tục cấp GCNQSDĐ; tập trung nguồn nhân lực thực hiện việc kê khai đăng ký cấp mới, cấp đổi GCNQSDĐ. Thông báo, vận động các hộ gia đình, cá nhân đẩy nhanh việc thực hiện nghĩa vụ tài chính để được cấp GCNQSDĐ theo quy định. Tiếp tục xin ý kiến UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về chủ trương cấp GCNQSDĐ thuộc diện vùng bán ngập lòng hồ Tả Trạch và xác định, cắm mốc cụ thể tại thực địa phần ngập lụt, phần bán ngập và phần không ngập.

3. Cử tri thị trấn Khe Tre kiến nghị: Áp dụng thu giá phí môi trường ở một số hộ nằm sâu trong khu dân cư so với số hộ nằm trên trục đường chính chưa phù hợp, đề nghị HĐND, UBND huyện nghiên cứu áp giá cho phù hợp.

Hiện nay, huyện Nam Đông đang áp dụng mức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo quy định tại Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh về việc Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể, mức giá trên địa bàn huyện Nam Đông chỉ quy định theo 2 nhóm hộ mà không có quy định mặt tiền hay kiệt ngõ.

4. Cử tri xã Hương Phú: Đề nghị chính quyền các cấp quan tâm công tác kiểm dịch trên địa bàn để tránh tình trạng gia súc bị bệnh mổ bán trên thị trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe và dễ lây lan dịch bệnh.

Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trong những năm qua huyện luôn quan tâm, nhất là thời gian vừa qua khi có bệnh Dịch tả lợn Châu phi xuất hiện và lây lan trên địa bàn. Huyện đã chỉ đạo thành lập các chốt tạm thời để phong tỏa vùng dịch bệnh; đồng thời thường xuyên kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp giấu dịch, vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 1 lò mổ tập trung tại xã Hương Hòa; theo quy định gia súc giết mổ phải đưa đến lò mổ tập trung, tuy nhiên vẫn còn một số hộ gia đình vẫn chưa thực hiện tốt. Huyện đã chỉ đạo cơ quan thú y và lãnh đạo các địa phương tổ chức kiểm tra và mời các hộ gia đình có giết mổ gia súc và bán sản phẩm gia súc không đúng quy định để nhắc nhở, phổ biến các quy định về giết mổ và kinh doanh sản phẩm động vật, ký cam kết không tái phạm. Trong thời gian tới tăng

cường công tác kiểm tra, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính những trường hợp vi phạm các quy định về giết mổ và kinh doanh sản phẩm động vật.

5. *Cử tri xã Hương Sơn phản ánh: Đề nghị huyện xem xét quỹ đất một số diện tích rừng nghèo, rừng bìa do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nam Đông đang quản lý, cấp cho một số hộ dân xã Hương Sơn không có đất sản xuất để canh tác (trả lời tại kỳ họp thứ 8 đối với xã Thượng Long - Thượng Quảng).*

Căn cứ kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2016-2020. Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông hiện có 11.488ha. Những diện tích này đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo chức năng phòng hộ. Tại tiểu khu 378; 379 thuộc địa giới hành chính xã Hương Sơn có một số diện tích quy hoạch là rừng sản xuất, trong đó có một số lô là đất trồng Ib và Ic. Những năm trước cử tri xã Hương Hữu cũng đã có ý kiến xin được cấp đất từ những tiểu khu này; tuy nhiên tại Công văn số 533/SNNPTNT-CCKL ngày 24/4/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 28/TB-UBND ngày 16/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh thì việc thu hồi đất từ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông để giao lại cho nhân dân sản xuất là không thể vì sẽ phá vỡ quy hoạch, kế hoạch phát triển rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông.

6. *Cử tri xã Hương Sơn phản ánh: Hộ ông Lê Ngô và một số hộ khác bị ảnh hưởng bán ngập phát sinh (Dự án lòng hồ Tả Trạch) nhưng chưa được giải quyết đền bù đề nghị huyện xem xét.*

Thực hiện chủ trương đền bù bổ sung về đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Nam Đông theo Công văn số 2965/UBND-XDHT ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Công văn số 717/SNNPTNT-XD ngày 07/6/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến nay đã thực hiện hoàn thành.

Các trường hợp bán ngập, phát sinh như hộ ông Lê Ngô, ông Hồ Xuân Dương và một số hộ khác. Để tránh thiệt thòi cho người dân, UBND huyện đã có Công văn số 88/UBND-PTQĐ ngày 15/02/2019 giao trách nhiệm cho UBND xã Hương Sơn tiếp tục kiểm tra, rà soát tổng hợp báo cáo UBND huyện để tiếp tục xin chủ trương của UBND tỉnh; trên cơ sở tổng hợp các trường hợp phát sinh của các huyện sau đó UBND tỉnh xin chủ trương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới có cơ sở đo đạc, kiểm đếm và đền bù cho người dân.

*Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo yêu cầu Báo cáo số 31/BC-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND huyện./.*

**Nơi nhận:**

- TT Huyện uỷ;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP: LĐ và CV;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trần Quốc Phụng**